

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 05 tháng 01 năm 2013

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ**

Ngày 28/12/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc làm việc với ngành Ngân hàng, để nghe Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ báo cáo tình hình hoạt động tín dụng, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2012, biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước tỉnh (NHNN), Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số Ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh báo cáo tình hình hoạt động tín dụng, các biện pháp hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2012 và trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc kết luận như sau:

#### **1. Về một số kết quả trong hoạt động tín dụng năm 2012:**

Trong bối cảnh kinh tế trong nước suy thoái, sức mua của thị trường giảm, hàng hóa tồn kho cao; lãi suất tín dụng ngân hàng còn ở mức cao, nhiều dự án trọng điểm phải dừng, hoãn, giãn tiến độ; sản xuất nông nghiệp chịu tác động của dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi... các yếu tố đó đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng. NHNN Việt Nam đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt để phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, thị trường tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: Duy trì ổn định và phát triển tín dụng, từng bước vượt qua khó khăn; vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từng bước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về lãi suất huy động tiền Đồng (VND) từ mức 14%/năm giảm xuống còn 8%/năm. Các ngân hàng, TCTD trên địa bàn thực hiện tốt quy định lãi suất huy động và cho vay vốn đối với khách hàng. Cụ thể như: Tính đến ngày 25/12/2012 tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt khoảng 16.754 tỷ đồng, tăng 3.063 tỷ đồng, tăng 22,37% so cùng kỳ. Trong đó, huy động bằng VND đạt 15.689 tỷ đồng, chiếm 93,6%

tổng nguồn, so cuối năm 2011 tăng 3.166 tỷ đồng, tăng 25,28%; huy động ngoại tệ đạt 1.065 tỷ đồng, so cuối năm 2011 giảm 103 tỷ đồng, giảm 8,8%.

Đối với dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh, đến 25/12/2012 đạt khoảng 20.007 tỷ đồng; tăng 1.513 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ. Trong đó: Dư nợ trung, dài hạn 8.377 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,87% tổng dư nợ; dư nợ cho vay VND 19.039 tỷ đồng, chiếm 95,16%, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ tương đương 968 tỷ đồng, chiếm 4,84% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ toàn địa bàn 2,05%; so với năm 2011 tăng 143 tỷ đồng, nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống ngân hàng, TCTD.

## ***2. Về các biện pháp hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong năm 2012:***

Ngay từ đầu năm 2012, các ngân hàng thương mại đã triển khai hội nghị khách hàng. Hàng quý, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức giao ban tín dụng trên địa bàn tỉnh với các Ngân hàng và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa để có giải pháp chỉ đạo kịp thời về công tác tín dụng, nhất là ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và của hiệp hội.

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, chung tay của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn tỉnh, đã thực hiện các giải pháp tín dụng giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ và tiếp cận vay vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ dân, từng bước phục hồi, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ trong giai đoạn khó khăn, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số kết quả: Đến tháng 11/2012 tổng số doanh nghiệp được các ngân hàng, TCTD cho vay là 1.708 doanh nghiệp, doanh số cho vay trong năm 2012 là 20.100 tỷ đồng, doanh số thu nợ 20.025 tỷ đồng, với tổng số dư nợ tín dụng là 9.076 tỷ đồng, chiếm 45,8%/tổng dư nợ trên toàn địa bàn. Các ngân hàng, TCTD thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, cho vay tập trung chủ yếu vào 3 nhóm ngành chính: Ngành công nghiệp chế biến (ngành công nghiệp giấy và các sản phẩm từ giấy, ngành công nghiệp sản xuất xi măng, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic...); nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; nhóm ngành xây dựng với dư nợ: 1.000 tỷ đồng, chiếm 11%/ tổng dư nợ của các doanh nghiệp; nhóm ngành nông Lâm nghiệp và thủy sản.

Hệ thống NHTM, TCTD đã tích cực thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: cơ cấu lại nợ cho khoảng 216 doanh nghiệp, tương đương 585 món vay, với tổng số dư nợ là 1.474 tỷ đồng; điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm dần phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường tiền tệ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay tháo gỡ khó khăn cho 215 doanh nghiệp.

## ***3. Về những nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:***

Mặc dù một mặt Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã có những chỉ đạo, bên cạnh việc các NHTM, TCTD trên địa bàn đã tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, có những kết quả nổi bật, nhưng do nội tại nền kinh tế trong nước vẫn trong tình trạng suy thoái, sức tiêu thụ của thị trường giảm, nên ngoài một số doanh nghiệp bước đầu đã thoát khỏi sức ép về vốn thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp mặc dù đã được ngân hàng, TCTD cơ cấu lại nợ, điều chỉnh giảm lãi suất nhưng vẫn còn khó khăn, chưa trở lại hoạt động bình thường, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất hàng vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch xây dựng...), cá biệt một số doanh nghiệp có thể phải ngừng hoạt động, hoặc bên bờ vực phá sản, giải thể...

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Trên cơ sở chỉ đạo của Thống đốc NHNN (Văn bản số 198/TB-NHNN ngày 09/7/2012), yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các NHTM, TCTD và các sở, ngành, cơ quan liên quan trong thời gian tới, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Tiếp tục bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2013. Duy trì giao ban hàng quý giữa các NHTM, TCTD với các tổ chức Hội doanh nghiệp của tỉnh, có mời các sở, ngành liên quan tham gia như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh,... để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc, làm việc, nắm tình hình để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với một số lĩnh vực và doanh nghiệp khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các ngân hàng, TCTD trong việc chấp hành các quy định, chế độ về tín dụng ngân hàng; tập trung giám sát về lãi suất cho vay, thủ tục, điều kiện vay vốn, công khai minh bạch các quy định đối với các khoản cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về vốn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo các ngân hàng, TCTD đẩy mạnh công tác huy động vốn, tích cực và mở rộng cho vay vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có phương án, dự án kinh doanh khả thi, có hiệu quả; phát triển các dịch vụ ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn cho danh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất với tỉnh thành lập. Quỹ bảo lãnh tín dụng của tỉnh theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001; Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 của NHNN Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

**b) Đối với các NHNN trên địa bàn tỉnh:**

- Duy trì thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chấp hành nghiêm túc quy định về lãi suất huy động và lãi suất cho vay; đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng đối với nền kinh tế; ưu tiên tập trung vốn phục vụ cho các lĩnh vực: cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay sản xuất hàng xuất khẩu, cho vay công nghiệp hỗ trợ, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có dự án, phương tiện có hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các gói sản phẩm tín dụng một cách đồng bộ, trên cơ sở các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho vay, hỗ trợ khách hàng vay vốn đầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Tư vấn cho khách hàng về thủ tục, hồ sơ vay vốn cũng như việc quản lý, sử dụng vốn vay ngân hàng có hiệu quả, đảm bảo vốn vay. Thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và tiếp tục phát triển sản xuất - kinh doanh để vượt qua khó khăn, như: Cơ cấu, điều chỉnh lại thời hạn trả nợ; rà soát, đánh giá lại tài sản bảo đảm tiền vay; xem xét, điều chỉnh hạn mức cho vay phù hợp; xem xét, miễn giảm lãi vốn vay trên cơ sở khả năng tài chính của các NHTM; triển khai cho vay hợp vốn, cho vay đồng tài trợ; chủ động phối hợp giữa các ngân hàng cùng cho vay vốn đối với một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có liên quan...

- Chủ động nắm bắt tình hình và phản ánh, báo cáo kịp thời về NHNN tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai cho vay vốn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ chế, chính sách, diễn biến nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

**c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Chủ trì phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm, nguyên vật liệu tại địa phương vào xây dựng một số công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, như: Xi măng, sắt thép, sản phẩm vật liệu xây dựng...

- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tỉnh giao hàng năm cho ngân hàng, TCTD có nhu cầu để thực hiện hỗ trợ vốn cho công trình, dự án đã bố trí vốn, tạo điều kiện thực hiện dự án cho nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, tăng hiệu quả vốn Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp.

**d) Cục thuế tỉnh:** Tiếp tục tổng hợp, đề xuất thực hiện chính sách giảm, giãn hoãn các sắc thuế theo quy định; Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ

thuế của doanh nghiệp khi NH, TCTD có nhu cầu nhằm xác định chính xác năng lực thực sự của doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay.

e) Sở Công thương: Tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa; có biện pháp, giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là giải phóng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

f) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các sở, ngành và các NHTM, TCTD nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001; Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng chiến lược, phục vụ hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành, thị:

- Đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định quyền sở hữu đối với tài sản đảm bảo tiền vay.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Nghị định của Chính phủ: số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm; số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm; thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Tạo điều kiện trong đăng ký giao dịch bảo đảm đối với những hợp đồng thuê, thuê lại nhà, đất... đặc biệt là của các doanh nghiệp thuê lại đất trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vậy, thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
(Đã ký)**

**Thiều Vinh**